

## VẤN ĐỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ BÌNH

**Phùng Thanh Hoa**

*Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên*

### TÓM TẮT

Phú Bình một huyện trung du của tỉnh Thái Nguyên, cũng giống như các địa phương khác, tình hình bạo lực gia đình vẫn đang diễn ra. Bài viết nhằm phân tích và đánh giá tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Phú Bình để đưa ra được những giải pháp thích hợp khắc phục tình trạng này. Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát và phân tích tình hình trên địa bàn huyện đồng thời sử dụng số liệu thống kê của Hội liên hiệp phụ nữ huyện trong khoảng 10 năm trở lại đây, kết quả cho thấy vẫn còn khoảng 43% nạn nhân cho biết đã từng bị bạo lực gia đình. Vì vậy, cần tìm ra được nguyên nhân và giải pháp để khắc phục tình trạng này. Trong bài viết này, tác giả đề cập tới tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp để khắc phục để góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội của huyện đã đặt ra.

**Từ khóa:** *Gia đình; hôn nhân; bạo lực; vợ chồng; huyện Phú Bình.*

*Ngày nhận bài: 07/01/2020; Ngày hoàn thiện: 14/6/2020; Ngày đăng: 17/6/2020*

## FAMILY VIOLENCE IN PHU BINH DISTRICT

**Phung Thanh Hoa**

*TNU - University of Information Technology and Communication*

### ABSTRACT

Phu Binh, a midland district of Thai Nguyen province, like other localities, the situation of domestic violence is still happening. The article aims to analyze and assess the situation of domestic violence in Phu Binh district to give appropriate solutions to overcome this situation. Through the process of researching, surveying and analyzing the situation in the district and using the statistics of the district Women's Union in the past 10 years, the results show that there are still about 43% of victims. Nhan said he has experienced domestic violence. Therefore, it is necessary to find the cause and solution to overcome this situation. In this article, the author addresses the domestic violence situation in the district. Since then, the author offers a number of solutions to overcome to contribute to the successful implementation of the socio-economic - social goals set by the district.

**Keywords:** *Family; marriage; violence; couple; Phu Binh district.*

*Received: 07/01/2020; Revised: 14/6/2020; Published: 17/6/2020*

## 1. Đặt vấn đề

Bạo lực gia đình (BLGD) đã và đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Theo “Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam” được Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc công bố ngày 25 tháng 11 năm 2010 thì cứ ba phụ nữ lại có một người đang phải chịu sự đánh đập, cưỡng bức, ngược đãi ít nhất một lần trong đời bởi chính người chồng của mình [1]. BLGD đang là một vấn nạn của xã hội để lại những hậu quả nghiêm trọng về thể chất, tâm lý; gây tổn thất về kinh tế không chỉ đối với người bị bạo lực mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới gia đình và toàn xã hội.

Phú Bình một huyện trung du của tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của huyện có những tăng trưởng đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, cũng giống như các địa phương khác, tình hình BLGD chủ yếu là bạo lực của chồng đối với vợ trên địa bàn huyện cũng đang diễn ra khá phức tạp, nhiều vụ việc không được trình báo nên nạn nhân vẫn âm thầm chịu đựng và chưa nhận được sự hỗ trợ. Vấn đề BLGD trên địa bàn huyện chỉ được thống kê qua những báo cáo hàng năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, những bài viết online mà chưa có một công trình nghiên cứu cụ thể riêng biệt. Yêu cầu đặt ra lúc này đó là cần tìm hiểu và phân tích BLGD một cách cụ thể để có thể giải quyết một cách triệt để vấn đề BLGD trên địa bàn huyện Phú Bình. Vì vậy, tác giả đã đưa ra một số những giải pháp để từ đó góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - văn hoá – xã hội của huyện đưa Phú Bình trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ có cuộc sống văn minh, văn hoá cao.

## 2. Nội dung

### 2.1. Tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Phú Bình

Phú Bình có diện tích tự nhiên: hơn 243 km<sup>2</sup>, 20 đơn vị hành chính gồm 19 xã và 01 thị trấn, với 307 xóm, tổ dân phố (trong đó có 01

xã ATK và 7 xã miền núi với 35 xóm đặc biệt khó khăn), dân số trên 143 nghìn người. Huyện Phú Bình - một địa phương có bề dày lịch sử, văn hoá và truyền thống cách mạng, an toàn khu 2, huyện đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Phú Bình có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, với 221 di tích đã được kiểm đếm, 52 di tích được xếp hạng, trong đó có 7 di tích cấp quốc gia, 45 di tích cấp tỉnh. Hàng năm, có từ 55 đến 63 lễ hội truyền thống được tổ chức gắn với các di tích, là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch tâm linh và du lịch sinh thái. Với lễ hội Đình - Đền - Chùa Cầu Muối (Tân Thành), đã được du khách thập phương biết đến và đến thăm, nhất là dịp đầu xuân mới.

Phú Bình là một huyện có tiềm năng phát triển kinh tế, cùng với sự phát triển của khu công nghiệp Điềm Thụy và Khu công nghiệp Yên Bình nên có rất nhiều vấn đề xã hội nảy sinh phức tạp trong đó có vấn đề BLGD. Qua quá trình khảo sát về vấn đề bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Phú Bình cho thấy tình hình đang diễn ra khá phức tạp.

#### *Thứ nhất, về số lượng*

Nhiều vụ việc BLGD ở địa phương chưa được phát hiện, do người dân cho rằng đó không phải là bạo lực vì chưa xảy ra thương tích, không bị công an xử lý, không bị chính quyền địa phương xử lý, không bị đi viện. Vấn đề bạo lực ở đây vẫn được coi là chuyện riêng của mỗi gia đình, bản thân những người trong cuộc cũng ngại chia sẻ. Điều này cho thấy nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Trường hợp bạo lực tinh thần hay bạo lực về kinh tế thì ít thấy có gia đình nào khai báo với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, tình trạng đó vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau và người phụ nữ thường hi sinh, chịu đựng, không muốn làm to mọi chuyện vì tâm lý “xấu chàng hổ ai” “vạch áo cho người xem lưng” “chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau”. Bạo lực tình dục được người dân xem là một vấn đề rất tế nhị, họ thường chịu đựng một mình hoặc chỉ dám chia sẻ với người nhà, những người thân thiết. Chính vì tâm lý còn e dè, sợ hãi nên số vụ bạo lực gia đình chưa được người dân tố cáo và phát giác đầy đủ.

Theo số liệu thống kê của Hội liên hiệp phụ nữ huyện Phú Bình cho thấy:

+ Năm 2018: số vụ vi phạm quyền, lợi ích của phụ nữ được Hội phát hiện và báo với các cơ quan chức năng có liên quan là 05 vụ (xâm hại trẻ em: 0 vụ, bạo lực gia đình đối với phụ nữ: 05 vụ). Số vụ được Hội giải quyết là 5 vụ. Đơn về bạo lực gia đình là 1 vụ [2, tr. 3].

+ Năm 2019: số vụ vi phạm quyền, lợi ích của phụ nữ được Hội phát hiện và báo với các cơ quan chức năng có liên quan là 02 vụ (xâm hại trẻ em: 01 vụ, bạo lực gia đình đối với phụ nữ: 01 vụ). Số vụ được Hội giải quyết là 02 vụ. Đơn về bạo lực gia đình là 01 vụ, đơn về hôn nhân và gia đình là 01 vụ [3, tr. 4].

Theo tổng hợp, thống kê báo cáo số liệu về công tác gia đình và phòng chống BLGD trên địa bàn huyện Phú Bình, 10 năm qua (2008 – 2018) đã phát hiện trên 70 vụ BLGD, đối tượng bị bạo lực chủ yếu là phụ nữ. Hình thức xử lý các vụ BLGD chủ yếu là góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư; áp dụng xử phạt hành chính (12 vụ); xử lý hình sự (17 vụ) [4, tr. 50].

#### *Thứ hai, về loại hình*

Bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Phú Bình bao gồm cả bốn loại hình: thể chất, tinh thần, kinh tế và tình dục. Bạo lực về thể chất đó là các hành vi đánh đập để gây thương tích, gây tổn thương về mặt thể chất cho người vợ. Đây là loại hình bạo lực với các hành vi dễ nhận thấy, do đó nạn nhân dễ dàng nhận thức được việc mình đang bị bạo lực. Đối với dạng bạo lực về tinh thần thì nạn nhân thường phải chịu bạo lực mà không nhận thức được rằng mình đang bị bạo lực. Bạo lực về kinh tế diễn ra dưới hình thức kiểm soát về kinh tế không cho vợ hoặc chồng sử dụng nguồn thu nhập của gia đình hoặc ép buộc lao động quá sức. Bạo lực tình dục là bất kỳ hành vi tình dục hoặc cố gắng để có được một hành vi tình dục bằng bạo lực hoặc cưỡng chế hoặc hành vi tình dục không phù hợp với người vợ của mình.

#### *Thứ ba, về tần suất*

Để khảo sát về tần suất bạo lực gia đình tác giả tiến hành khảo sát 400 người dân trên địa bàn hai xã Kha Sơn và xã Thanh Ninh (bảng 1) với câu hỏi:

Anh/chị đã từng bị BLGD hay chưa?

A. Chưa từng bị BLGD

B. Bị một lần

C. Bị trên 2 lần

**Bảng 1. Tần suất bị bạo lực gia đình**

*Đơn vị: %*

Tần suất	Tỷ lệ
Chưa từng bị BLGD	57
Bị một lần	16
Bị trên 2 lần	27

Theo kết quả ở bảng 1 cho thấy, 400 người dân đã lựa chọn một trong các đáp án và thu được kết quả như sau: 57% người được hỏi chưa từng bị BLGD, 16% từng bị bạo lực gia đình một lần, 27% bị bạo lực gia đình trên 2 lần. Như vậy, có thể thấy có tới 57% người được hỏi trả lời chưa bị bạo lực lần nào. Cũng có thể họ chưa bị hoặc họ chưa nhận thức được rằng đó có phải là hành vi bạo lực hay không.

#### **2.2. Nguyên nhân của bạo lực gia đình**

Thứ nhất, nguyên nhân cơ bản của bạo lực gia đình xuất phát từ kinh tế hoặc không có sự thống nhất về chi tiêu trong gia đình hoặc xuất phát từ nguyên nhân nghi ngờ, ghen tuông thái quá, xúc phạm, do những mâu thuẫn, xích mích giữa vợ chồng, do người khác tác động hoặc do vợ chồng hiểu lầm nhau, do người chồng uống rượu bia dẫn đến mất kiểm soát, mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái. Bạo lực xảy ra do người gây ra bạo lực và người bị bạo lực thiếu kỹ năng ứng xử trong một số tình huống hàng ngày, như việc đối xử chưa công bằng giữa hai bên gia đình nội, ngoại; việc ứng xử giữa vợ và chồng; giữa cha, mẹ với con cái chưa đúng mực dẫn đến mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Ngoài ra, ở một số xã miền núi trên địa bàn Huyện việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống BLGD, nhất là áp dụng biện pháp xử phạt hành chính khi xảy ra bạo lực còn gặp nhiều khó khăn...

Thứ hai, nguyên nhân sâu xa dẫn tới BLGD đó là bất bình đẳng về giới, bắt nguồn từ văn hoá truyền thống với tư tưởng gia trưởng,

người đàn ông tự cho mình quyền đánh vợ và người vợ thì an phận chấp nhận hành vi bạo lực của chồng.

Đồng chí Trần Việt Long, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Phú Bình chia sẻ: “Qua theo dõi địa bàn, chúng tôi cho rằng rượu, bia là nguyên nhân chính dẫn đến bạo hành trong gia đình. Khi sử dụng chất kích thích, nhiều người có hành vi và ứng xử không còn đúng mực. Nguyên nhân thứ hai là do kiến thức về pháp luật của một số người còn hạn chế. So với trước đây, tính chất của các vụ bạo lực gia đình hiện nay phức tạp hơn dẫn tới tội danh cố ý gây thương tích trong các vụ bạo hành gia đình thời gian qua gia tăng” [5].

#### \* Hậu quả của BLGD

BLGD để lại những hậu quả hết sức nặng nề. Hậu quả đó không chỉ tác động tới gia đình mà còn ảnh hưởng tới toàn xã hội. BLGD gây nên những thương tích, tổn thương về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Ở Việt Nam theo thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao, trung bình mỗi năm trên cả nước có tới 8.000 vụ li hôn, nguyên nhân chủ yếu là do BLGD [6, tr. 61]

Thứ nhất, về thể chất BLGD gây ảnh hưởng về sức khỏe, nạn nhân bị đau đớn, khó khăn trong đi lại, suy giảm về trí tuệ, buồn rầu, trầm cảm thậm chí có những trường hợp nghĩ tới việc tự tử... Ví như Trần Thị Yên, sinh năm 1981, trú tại xóm Xuân Minh, xã Tân Khánh đã trải qua cuộc phẫu thuật nâng xương sọ bị lún tại Khoa Ngoại – Chấn thương, Bệnh viện C Thái Nguyên do bị chồng là Vũ Hữu Quỳnh dùng búa đinh đánh vào người hoặc như trường hợp chị Nguyễn Thị L. ở xã Bàn Đạt cũng đã từng trải qua một thời gian sống gió bởi sự bạo hành của chính chồng mình.

Thứ hai, về tinh thần nạn nhân cảm thấy sợ hãi, hoang loạn, lo lắng, mặc cảm, tự ti, xấu hổ, mệt mỏi, chán nản, buồn rầu, dễ xúc động, tuyệt vọng... và thường nghĩ tới vấn đề li hôn để giải quyết mọi chuyện. Chính vì lẽ đó đã làm cho tình trạng li hôn trên địa bàn huyện Phú Bình cũng ngày càng gia tăng. Như trường hợp chị Dương Thị H. ở xã Úc Kỳ

huyện Phú Bình khi bị chồng bạo hành thì lại luôn chọn cách im lặng chịu đựng. Chỉ đến khi những vết đau không chịu nổi phải nhập viện thì lúc đó người thân mới báo cáo chính quyền địa phương đến xử lý. Bằng giải pháp tế nhị của chính quyền địa phương và ban hòa giải ở cơ sở, chồng chị H đã tỉnh ngộ, sửa dần tật xấu [5].

Thứ ba, về kinh tế, nạn nhân bị bạo lực gặp khó khăn trong việc điều trị những vết thương, suy giảm sức khỏe không thể làm việc được như trước. Đối với người gây ra bạo lực thì họ sẽ phải chịu những chế tài xử phạt vì những hành vi mà họ đã gây ra, bị mất mặt, bị xa lánh và sẽ bị bạo lực lại... Đối với những đứa trẻ được sinh ra trong những gia đình thường xuyên có bạo lực sẽ gây ra tâm lý chán nản, buồn bã, suy giảm khả năng tập trung, bỏ học, ảnh hưởng tới khả năng phát triển tâm sinh lý và dễ bị lôi kéo... Thậm chí có những đứa trẻ bỏ nhà ra đi, tự tử khi thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau, chửi bới nhau...

Như vậy, có thể thấy hậu quả của BLGD để lại rất nặng nề. Hậu quả đối với gia đình đó là làm ảnh hưởng tới mối quan hệ vợ chồng, gây rạn nứt trong tình cảm, ảnh hưởng tới tất cả các mối quan hệ trong gia đình, thiệt hại về kinh tế, sức khỏe, tâm lý dẫn tới li thân, li hôn... Hậu quả để lại cho xã hội đó là BLGD làm xói mòn đạo đức, ảnh hưởng tới niềm tin của các thế hệ tương lai, bạo lực gây thiệt hại về kinh tế, tăng tình trạng li hôn và suy giảm khả năng lao động của công dân. Như vậy, có thể thấy BLGD không chỉ gây ra những hậu quả trực tiếp đối với người bị bạo lực mà nó còn ảnh hưởng tới gia đình và toàn xã hội.

Có thể thấy rằng tình trạng BLGD tại huyện Phú Bình vẫn đang diễn ra rất phổ biến nhưng lại không được khai báo. Người phụ nữ thường chọn cách âm thầm chịu đựng, chứ chưa tìm phương pháp để giải quyết vấn đề. Khi có các trường hợp khai báo với chính quyền địa phương thì chính quyền và công an, các đoàn thể, hội phụ nữ mới vào cuộc để giúp đỡ nạn nhân giải quyết vấn đề.

### 2.3. Một số giải pháp phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Phú Bình

Thứ nhất, tăng cường công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. Huyện Phú Bình với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 249,36 km<sup>2</sup>. Dân số huyện hiện có trên 15 vạn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 9,78%, chủ yếu là dân tộc Nùng, Sán Diu, Tày, Dao, Sán Chay... tập trung ở 6 xã miền núi có tổng số 97 xóm trong đó có 35 xóm đặc biệt khó khăn [7]. Như vậy, có thể thấy trình độ phát triển dân trí của Huyện chưa cao đặc biệt là các xã miền núi trong đó có những xóm đặc biệt khó khăn. Vì vậy, công tác phòng chống bạo lực gia đình phải được các cấp Hội vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa, đồng thời phải kết hợp đồng bộ với nhiều giải pháp, song phải lấy phòng ngừa là chính, có như vậy mới hạn chế và ngăn chặn được những hậu quả do bạo lực gia đình gây ra.

Thứ hai, cần chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, tập trung hướng về cơ sở, đa dạng hoá các hình thức tập hợp thu hút hội viên. Thường xuyên quan tâm, chủ động giới thiệu phụ nữ ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp góp phần tăng tỷ lệ nữ Đảng viên, chú ý phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ nông thôn và phụ nữ vùng tôn giáo.

Tập trung tuyên truyền vận động mọi người cùng chung tay ngăn chặn bạo lực gia đình, làm tốt công tác hòa giải đi đôi với phòng chống các tệ nạn xã hội. Kết quả trong 10 năm từ năm 2008 đến năm 2018 đã tổ chức tuyên truyền cho 25.652 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về các vấn đề mất đoàn kết, bạo lực gia đình, có ý gây thương tích. Hội phụ nữ đã phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức được các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên phụ nữ về kiến thức hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở các xã, thị trấn trong huyện (*Tân Hòa, Tân Khánh, Bàn Đạt...*) [8].

Thứ ba, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp uỷ, chính quyền đối với công tác phụ nữ, thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới để nâng cao vị thế của phụ nữ. Thường xuyên kiểm tra giám sát, thu thập, báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống BLGĐ.

Thứ tư, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong huyện Phú Bình về phòng chống BLGĐ.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Bình là cơ quan thường trực, tham mưu công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng chống BLGĐ trên địa bàn, đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung về công tác gia đình và phòng chống BLGĐ đạt hiệu quả.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình: Vận động xây dựng mô hình Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hàng năm, phối hợp với các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nâng cao nhận thức về quyền cho phụ nữ và thu hút sự tham gia của nam giới trong phòng, chống BLGĐ bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tổ chức thực hiện công tác gia đình gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang gắn với phong trào giải việc nước, đảm việc nhà, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình...

Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Phú Bình: thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, tăng cường các hoạt động dịch vụ việc làm, chính sách chế độ ưu đãi, phòng chống sự xâm hại của các tệ nạn xã hội vào

gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phòng chống BLGD.

Công an, Tòa án nhân dân huyện Phú Bình: Chú trọng việc phát hiện, hòa giải kịp thời các vụ xung đột, mâu thuẫn trong gia đình, không để tình trạng BLGD kéo dài.

Ủy ban MTTQ và các cơ quan đoàn thể của huyện: Lồng ghép việc triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với các cuộc vận động của ngành như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; phát triển phong trào “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con, cháu hiếu thảo”...

Mỗi mái ấm gia đình an vui, hạnh phúc chính là một viên gạch, là nền tảng vững chắc góp phần xây dựng nên một xã hội tươi đẹp. Các gia đình cũng cần có ý thức xây đắp chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Để công tác phòng, chống BLGD thực sự đạt hiệu quả, thiết nghĩ, cần huy động được sự vào cuộc của người dân trong việc hợp tác, đồng hành với các cơ quan, ban ngành, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa bạo lực từ những mầm mống bất hòa. Đồng thời, cần triển khai hiệu quả các giải pháp trong công tác bình đẳng giới để nâng cao nhận thức của toàn dân về giới, từ đó góp phần tích cực phòng, chống BLGD.

### 3. Kết luận

Gia đình là tế bào của xã hội; mỗi gia đình thực sự yên ấm, hạnh phúc là điều kiện để xây dựng xã hội phát triển. Do đó, cần chung tay phòng, chống tình trạng BLGD vì mục tiêu “xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc”.

Phú Bình là một huyện trung du của tỉnh Thái Nguyên. huyện Phú Bình đã sẵn sàng tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển đẩy mạnh việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư an tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Huyện nhằm thúc đẩy phát triển

kinh tế - xã hội và thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Muốn làm được điều đó thì cần phải nâng cao nhận thức của từng cá nhân về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng gia đình văn minh và tiến bộ hơn; phòng chống BLGD... để từ đó, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - văn hoá - xã hội của huyện và đưa huyện Phú Bình trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ có cuộc sống ngày càng văn minh, trình độ văn hoá ngày càng cao.

### TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES

- [1]. T. H. T. Nguyen, “Domestic violence and its consequences,” *Journal of Scientific Research*, no. 9, pp. 72-76, November 2015.
- [2]. Phu Binh District Women's Union, *Summary report for the end of 2018 and direction for tasks in 2019*, 2018.
- [3]. Phu Binh District Women's Union, *Summary report for the end of 2019 and direction for tasks in 2020*, 2019.
- [4]. T. K. Nguyen, “The role of social workers in preventing domestic violence in Phu Binh district, Thai Nguyen province,” M. S. Thesis on social work, University of Social Labor, Hanoi, 2018.
- [5]. V. M. Duong, “Prevention of domestic violence - No responsibility of no one,” posted on 15/10/2019. [Online]. Available: <http://vannghehainguyen.vn/2019/10/15/phon-g-chong-bao-luc-gia-dinh-trach-nhiem-khong-cua-rieng-ai>. [Accessed January 5, 2020].
- [6]. T. X. T. Tran, “The reality of educating against domestic violence laws for members and women in Bac Ninh city,” *Journal of Education*, vol. 411, no. 1, pp. 61-65, August 2017.
- [7]. C. Nguyen, “Ethnic people in Phu Binh district develop economy to participate in building new rural areas,” posted on 22/7/2019. [Online]. Available: [http://phu-binh.thainguyen.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/-/asset\\_publisher/3S4IbwPYBeAm/content/-/ong-bao-dan-toc-huyen-phu-binh-phat-trien-kinh-te-tham-gia-xay-dung-nong-thon-moi/601605](http://phu-binh.thainguyen.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/-/asset_publisher/3S4IbwPYBeAm/content/-/ong-bao-dan-toc-huyen-phu-binh-phat-trien-kinh-te-tham-gia-xay-dung-nong-thon-moi/601605). [Accessed January 24, 2019].
- [8]. Phu Binh District Women's Union, *Report Summary of 10 years of implementation of the Law on Domestic Violence Prevention and Control, 2008 – 2018*, 2018.